

หัวข้อวิจัย	โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยกลไกการพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
ชื่อผู้วิจัย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณย์ ศุภมิตรโยธิน
หน่วยงาน	หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปีที่ทำวิจัยเสร็จ	2564

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจวิเคราะห์ทุนมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตซึ่งเชื่อมโยงกับบริบทพื้นที่ชุมชนโคกกระชายผ่านการจัดทำแผนที่วัฒนธรรม วิเคราะห์ศักยภาพและเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุมชน พร้อมทั้งศึกษากลไกการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน โดยเริ่มจากการสำรวจมรดกทางวัฒนธรรม ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาพื้นที่ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม ความสนใจด้านการท่องเที่ยวและความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา รวมถึงการจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากกลุ่มตัวแทนทุกภาคส่วน เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาบ้านโคกกระชายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีดังนี้ คือ 1) การจัดทำแผนที่วัฒนธรรมโดยรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน เพื่ออนุรักษ์สืบสานและนำไปใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว 2) การพัฒนาพื้นที่วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการจำลองพื้นที่วัฒนธรรมขึ้นใหม่ ได้แก่ การฟื้นฟูพื้นที่ประวัติศาสตร์ เช่น สะพานข้ามลำชะ และหนองไทร เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงกับสะพานไม้เดิม การอนุรักษ์เรือนโคราชโดยปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชาวโคกกระชายเพื่อเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยว 3) การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม การสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ครบวงจร 4) การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เช่น การปรับปรุงทัศนียภาพและการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโดยกลุ่มภาคีอนุรักษ์พัฒนาสะพานไม้ร้อยปีบ้านโคกกระชาย ซึ่งเป็นตัวแทนจากแต่ละภาคส่วนในชุมชน ร่วมกับการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการวางแผน กำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาพื้นที่วัฒนธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และการพัฒนาการบริการทางวัฒนธรรม จะทำให้บ้านโคกกระชายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สมบูรณ์แบบ ทำให้เกิดการสร้างรายได้อันเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่กระจายอย่างทั่วถึง เป็นการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจชุมชนอย่างแท้จริง